



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง ขอให้ศาลสั่งเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย(ของผู้ตาย)

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๑๑๕/๒๕๖๑

ด้วย นายวิรวงศ์ บุญช่วย ที่ ๑ นายชิววิชัย บุญช่วย ที่ ๒ ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องทั้งสองเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนายเผด็จ บุญช่วย (บิดา) ผู้ตาย ผู้ร้อง อยู่บ้านเลขที่ ๘๖/๑๑ ถนนอรรถกวี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ยื่นคำร้องต่อศาลว่า ผู้ร้องทั้งสองเป็นบุตรของนายเผด็จ บุญช่วย (ผู้ตาย) ซึ่งเกิดกับนางสาวสุนันทาหรือพรรณพัชรหรือภรณ์ภูษัณห์กันสุนหรือสำเภารเงิน โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย มีบุตรด้วยกัน ๒ คน คือ ๑. นายวิรวงศ์หรือวรเทพ บุญช่วย อายุ ๒๐ ปี ผู้ร้องที่ ๑ และ ๒. นายชิววิชัยหรือภาคภูมิ บุญช่วย อายุ ๑๙ ปี ผู้ร้องที่ ๒ ส่วนบิดานายเผด็จ (ผู้ตาย) ได้เสียชีวิตไปแล้วและผู้ตายมีพี่น้องร่วมบิดามารดา คือ ๑. นางสาวอุทุมพร บุญช่วย ๒. นายเผด็จ บุญช่วย (ตาย) ๓. นายสมโชค บุญช่วย และ ๔. นางสาวสมวิมล บุญช่วย ในระหว่างที่นายเผด็จ บุญช่วย ยังมีชีวิตอยู่ได้ให้การรับรองว่า ผู้ร้องทั้งสองเป็นบุตร โดยเป็นผู้แจ้งการเกิดว่าเป็นบิดา ให้ใช้นามสกุล “บุญช่วย” ให้การอุปการะเลี้ยงดู ให้การศึกษาเล่าเรียน พักอาศัยอยู่กับผู้ร้องทั้งสอง ตลอดจนได้แสดงออกต่อบุคคลทั่วไปให้ทราบว่าเป็นบุตร เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ นายเผด็จ บุญช่วย ได้ถึงแก่ความตายด้วยสาเหตุเลือดออกในสมอง ณ โรงพยาบาลสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งขณะถึงแก่ความตายมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่ ๒๔๐/๑ ถนนโกสีย์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ ผู้ร้องทั้งสองกำลังศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งในการศึกษาต่อของผู้ร้องนั้นทางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้แจ้งให้ทราบว่าจำเป็นต้องมีหลักฐานยืนยันการเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายเผด็จ บุญช่วย (ผู้ตาย) ผู้ร้องทั้งสองได้ไปติดต่อที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ เพื่อขอให้ดำเนินการให้แต่เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ผู้ร้องทั้งสองมายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องทั้งสองเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายเผด็จ บุญช่วย (ผู้ตาย) เสียก่อน จึงจะสามารถดำเนินการให้ได้ โดยนางภรณ์ภูษัณห์ สำเภารเงิน (มารดา) ได้ให้ความยินยอม และผู้ตายมีทายาทคือ นางวรรณวิมล แสงฉายแสงธรรมกุล (มารดา) ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่ ๘๖/๑๐ ถนนอรรถกวี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องเป็นคดีนี้เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องทั้งสองเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของนายเผด็จ บุญช่วย (ผู้ตาย) ต่อไป

ศาลนัดไต่สวนคำร้องวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙:๐๐ นาฬิกา ผู้ใดจะคัดค้านให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนหรือภายในวันนัด คำร้องเรื่องนี้ขอได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นายสิริพงศ์ สิริวรรณาค)

ผู้พิพากษา